



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ได้รับทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistantship) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ได้รับทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistantship) จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีหลักเกณฑ์การรับทุนดังนี้

1. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ได้รับทุนจะต้องขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่ยื่นสมัครขอรับทุนของภาคการศึกษาที่ 1/2557 จึงจะมีสิทธิ์รับทุนนี้

2. ในภาคการศึกษาแรกของการรับทุน นักศึกษาต้องสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนเพื่อประกอบการรายงานตัว และเป็นเอกสารยืนยันว่าจะเข้าศึกษาจริง ภายหลังจากที่ทำสัญญาทุนเสร็จสิ้น ให้นำใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษามาขอเบิกคืนที่งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

3. การทำสัญญารับทุน ให้นักศึกษาดาวนโหลดแบบฟอร์มข้อตกลงการรับทุน และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในการทำสัญญารับทุนเท่านั้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จะมีนักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) นับรวมนักศึกษารับทุนคนใหม่ ณ วันทำสัญญารับทุนได้ไม่เกิน 3 คน โดยส่งสัญญารับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ที่งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทศิษย์เก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมัครสาขาวิชา
1	นางสาวประภัสสร แซ่ตั้ง	เคมี (เคมีอินทรีย์)
2	นางสาวเกวลิ์ ชันดี	เคมี (เคมีอินทรีย์)
3	นายณัฐนันท์ รัตนชื่อสกุล	เคมี (เคมีเชิงฟิสิกส์)
4	นางสาวชนนิกันต์ ทองพรม	จุลชีววิทยา
5	นางสาววันวิสาข์ จิ่งประยูร	พฤกษศาสตร์
6	นายชโลธร จุสุข	วิทยาการคอมพิวเตอร์
7	นางสาวเนาวัล ศิริพัธนะ	วิทยาการคอมพิวเตอร์
8	นางสาวสรัญญา กลับนวล	วัสดุศาสตร์
9	นางสาวกฤติกา ระเหม	นิติวิทยาศาสตร์
10	นางสาววาสนา แท่นแก้ว	ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

ประเภทอาจารย์ใหม่

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมัครสาขาวิชา
1	นางสาวณัฐกุล บุญเนื่อง	จุลชีววิทยา
2	นางสาวคณิตตา เมืองงาม	จุลชีววิทยา
3	นางสาวสุกัญญา วิจะสีกะ	ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557



(รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชณา ประเทพ)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์